



ที่ ศธ 0206.4/ 0395

สำนักงาน ก.ค.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

5 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/2299 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 59 วรรคแรก กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่ การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป นั้น

ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไว้ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายเพิ่มเติม จากหนังสือที่อ้างถึง (1) และ (2) ดังนี้

1. การกำหนดให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง นั้น หมายถึง ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้ประสงค์ขอย้ายและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งความเห็นดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ส่วนความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น

2. การให้ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้

/2.1 ให้ผู้อำนวยการ...

2.1 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา แล้วรวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นดังกล่าว ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หรือ 15 สิงหาคม แล้วแต่กรณี

2.2 กรณีที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้ส่งคำร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้แจ้งความประสงค์ไว้เพื่อดำเนินการต่อไป


2.3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา และจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกราย ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งแล้วเสนอคณะกรรมการกั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคำร้องขอย้ายต่อไป

สำหรับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้นำคำร้องขอย้ายภายในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกราย ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งแล้วเสนอคณะกรรมการกั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาคำร้องขอย้ายต่อไป

2.4 สำหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้กว้าง ๆ ว่า "สถานศึกษาใดก็ได้" ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำเสนอคณะกรรมการกั่นกรองการย้ายพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นว่าจะพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใดแล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น และนำความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง โดยให้ดำเนินการพร้อมผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
นายประเสริฐ งามหินธุ์  
เลขาธิการ อ.ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

โทร. 0 2280 2821

โทรสาร 0 2280 1029